

THÁI BÌNH VÀ HẢI DƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

nhân dân Thái Bình đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cùng với hợp tác phát triển với các địa phương giáp ranh phía Nam, Tây Nam, 5 năm gần đây, Thái Bình đã định hướng thực phát triển kinh tế - xã hội xoay hướng Đông và Đông Bắc, trong đó có các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên... Sau chương trình ký kết hợp tác, Thái Bình và các địa phương đã tập trung xây dựng các cây cầu kết nối Thái Bình với các tỉnh. Trong 3 năm qua, Thái Bình đã phối hợp khởi công xây dựng 3 cây cầu. Trong tương lai gần, Thái Bình sẽ có 12 cây cầu nối với các tỉnh, thành phố trong vùng, từ đó hình thành khu công nghiệp, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và khai thác phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng những kết quả nổi bật mà tỉnh Hải Dương đã đạt được trong thời gian qua. Thái Bình và Hải Dương có nhiều nét tương

đồng về phong tục tập quán, truyền thống lịch sử cũng như tiềm năng, thế mạnh; đồng thời, phát huy truyền thống hai quê và tình cảm đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương, đồng chí mong muốn hai tỉnh sẽ hợp tác mạnh mẽ, toàn diện hơn trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác trong phát triển mạng lưới giao thông nhằm củng cố vững chắc tam giác kinh tế Thái Bình - Hải Phòng - Hải Dương, tạo điều kiện liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh giữa hai tỉnh và các địa phương trong khu vực trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đón tiếp nồng hậu cũng như tạo điều kiện để lãnh đạo hai địa phương tổ chức ký giao kết hợp tác cùng phát triển bền vững. Thông qua bản ghi nhớ giao kết hợp tác giữa hai tỉnh là cơ hội để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục bản bạc, trao đổi, thống nhất nhằm cụ thể hóa các nội dung



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình và tỉnh Hải Dương ký biên bản giao kết hợp tác.

ký kết bằng hành động cụ thể, triển, lãnh đạo tỉnh Thái Bình và Hải Dương thống nhất chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai địa phương với 15 nội dung trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Thái Bình đã và đang mở ra những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển, lãnh đạo tỉnh Thái Bình và Hải Dương thống nhất chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai địa phương với 15 nội dung trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Thái Bình đã và đang mở ra những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển, lãnh đạo tỉnh Thái Bình và Hải Dương thống nhất chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai địa phương với 15 nội dung trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

biển, đây cũng là những lợi thế không chỉ của Thái Bình mà của cả tỉnh Hải Dương. Vì thế, cùng với cả hệ thống chính trị của hai tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình và Hải Dương tìm kiếm cơ hội cho nhau để cùng hợp tác phát triển. Lãnh đạo hai tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp thành công trên hai quê hương.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh Thái Bình và Hải Dương đã ký biên bản giao kết hợp tác phát triển.

Tưng bưng ngày hội "Chủ nhật đỏ"

Khởi đầu phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020, ngày hội "Chủ nhật đỏ" lần thứ XII được tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Đây là hoạt động do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh đoàn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Quỹ Vì tầm vóc Việt, Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và tình nguyện viên chữ thập đỏ các huyện, thành phố tham gia.

Ngày hội "Chủ nhật đỏ" là hoạt động thường niên được

tổ chức vào trước tết Nguyên đán nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của người bệnh tăng cao trong dịp tết. Đây là lần thứ 7, ngày hội "Chủ nhật đỏ" được tổ chức tại Thái Bình với 2 điểm Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Cao đẳng Y tế Thái Bình, trong đó Trường Đại học Y Dược Thái Bình được chọn là nơi đăng cai tổ chức ngày hội "Chủ nhật đỏ" năm 2020. Ngay từ sáng sớm, mặc dù chưa đến giờ khai mạc, song hàng trăm đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã có mặt để đăng ký tham gia hiến máu. Em Vũ Quang Sơn, sinh viên năm thứ 6, Lớp YHCT K9, Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Mỗi khi ngày hội "Chủ nhật đỏ" được tổ chức là em lại sắp xếp công việc để cố gắng



Các đồng chí trong Ban tổ chức ngày hội "Chủ nhật đỏ" động viên người hiến máu.

tham gia. Đây là lần thứ 6 em tham gia hiến máu trong ngày hội "Chủ nhật đỏ". Ngay từ năm thứ nhất, em đã tham gia các hoạt động tình nguyện, trong đó có công tác hiến máu, bởi em nhận thức được vai trò của máu trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Chia sẻ những giọt máu đỏ sẽ đem lại niềm vui cho mọi người cũng như niềm vui cho chính những tình nguyện viên như chúng em.

Đúng 7 giờ 30 phút, lễ khai mạc được bắt đầu. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình thể hiện như xua tan cái giá lạnh của mùa đông, càng làm nóng bầu không khí của ngày hội. Tại đại giảng đường, nhiều băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền với những thông điệp ý nghĩa về hiến máu tình nguyện được treo ở những vị trí trung tâm, góp phần cổ động, khích lệ phong trào. Gương mặt vui tươi, trên đầu đeo tấm băng đô với dòng chữ "Chủ nhật đỏ", ông Nguyễn Duy Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình phấn

hoạch, ngày hội "Chủ nhật đỏ" tại Thái Bình sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình vào ngày 10/1.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả của ngày hội "Chủ nhật đỏ" nói riêng và phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh nói chung, đồng thời khẳng định: "Chủ nhật đỏ" là hoạt động khởi đầu cho phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đồng chí gửi lời cảm ơn tới các đơn vị tổ chức và hưởng ứng ngày hội, đề nghị ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, các ngành tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức. Tăng cường cơ sở vật chất, bảo quản nguồn máu an toàn; thường xuyên biểu dương những tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu, qua đó góp phần cổ vũ, động viên phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh ngày càng phát triển.

THU HOÀI

THÔNG BÁO

Lịch tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy năm 2020

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 1254-QĐ/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Thường trực Tỉnh ủy thông báo lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2020 như sau:

1. Lịch tiếp dân

1.1. Tiếp dân định kỳ

Lịch tiếp dân định kỳ từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

STT	Tháng	Thời gian	Ghi chú
1	01	Ngày 08	
2	02	Ngày 25	
3	03	Ngày 25	
4	04	Ngày 27	
5	05	Ngày 08	
6	06	Ngày 25	
7	07	Ngày 27	
8	08	Ngày 25	
9	09	Ngày 25	
10	10	Ngày 26	
11	11	Ngày 06	
12	12	Ngày 25	

Trong một số trường hợp vì lý do công việc hoặc vì lý do khác mà Bí thư Tỉnh ủy không thể tiếp dân theo lịch đã thông báo được thì chuyển sang ngày khác; việc hoãn tiếp dân và chuyển sang ngày khác được thông báo cho tổ chức, công dân biết.

1.2 Tiếp dân đột xuất

Tùy từng vụ việc cụ thể theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy quyết định việc tiếp dân đột xuất; thời gian, địa điểm, thành phần tham gia tiếp dân do Bí thư Tỉnh ủy quyết định.

2. Địa điểm tiếp dân

Địa điểm tiếp dân là Trụ sở tiếp công dân tỉnh tại số 360, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

3. Thành phần tham gia tiếp dân

Thành phần tham gia tiếp dân cùng với Bí thư Tỉnh ủy gồm đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban đảng thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo, chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh và lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan đơn vị, địa phương có liên quan đến vụ việc công dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Tùy theo tính chất, nội dung vụ việc cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy quyết định thành phần dự tiếp dân với Bí thư Tỉnh ủy.

4. Triển khai thực hiện

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban đảng thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân theo quy định.

Trong ngày tiếp dân lưu ý: Tổ chức công tác đón tiếp, chỉ dẫn, hướng dẫn công dân thực hiện kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; chuẩn bị phòng, địa điểm đón tiếp công dân, các điều kiện phục vụ buổi tiếp dân theo quy định; bảo đảm thời gian, lịch tiếp dân, bảo vệ an ninh trật tự và các điều kiện phục vụ tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy.

Cấp ủy, chính quyền các cấp theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp tiếp dân đối với những vụ việc thuộc phạm vi trách nhiệm giải quyết của cơ quan, địa phương, đơn vị mình; cơ quan có thẩm quyền giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu cần thiết và phối hợp tham mưu, giúp Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân.

Trên đây là Thông báo lịch tiếp dân năm 2020 của Bí thư Tỉnh ủy, Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức người dân biết và thực hiện.

VŨ THƯ

Cường chế thi hành án dân sự đối với ông Trịnh Xuân Chất (xã Bách Thuận)

Sau nhiều lần giải thích, động viên, thuyết phục nhưng không nhận được sự đồng thuận của ông Trịnh Xuân Chất, sáng ngày 31/12, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Vũ Thư đã quyết định cưỡng chế thi hành án đối với ông Trịnh Xuân Chất, thôn Toàn Thắng, xã Bách Thuận.

Đây là vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông Trịnh Xuân Chất (là cháu ruột của ông Thọ) và ông Trịnh Xuân Thọ (là chú ruột của ông Chất). Căn cứ Bản án số 10/2017/DS-PT ngày 4/5/2017 và Bản án số 06/DS-TĐ ngày 9/11/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, ngày 22/5/2017, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Thư ban hành Quyết định số 32/QĐ-CCTHADS cho thi hành án đối với ông Trịnh Xuân Chất, sinh năm 1956, trú tại thôn Toàn Thắng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư. Theo đó, buộc ông Trịnh Xuân Chất phải tháo dỡ chuồng lợn, bể nước để trả lại mặt bằng cho ông Trịnh Xuân Thọ tổng diện tích 45m² trong thửa 177/2, tờ bản đồ số 19 tọa lạc tại thôn Toàn Thắng, xã Bách Thuận. Từ ngày 22/5/2017 đến nay, mặc dù được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng giải thích, động viên, thuyết phục nhưng ông Trịnh Xuân Chất không thi hành thi hành án.

Sáng ngày 31/12, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Vũ Thư đã huy động lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, giải tỏa, tháo dỡ chuồng lợn, bể nước để trả lại mặt bằng 45m² cho ông Trịnh Xuân Thọ theo đúng quyết định của bản án. Do bố trí lực lượng chặt chẽ, bài bản nên việc cưỡng chế thi hành án diễn ra an toàn, đúng luật định.

Việc cưỡng chế thi hành án đối với ông Trịnh Xuân Chất nhằm bảo đảm hiệu lực thi hành của bản án; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

HÀ PHƯƠNG

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

Những năm qua, huyện Vũ Thư luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nhằm duy trì và mở rộng diện tích nuôi thả thủy sản. Đến nay, toàn huyện duy trì 1.650ha nuôi thả thủy sản nội đồng, trong đó 1.000ha nuôi thả theo hình thức bán thâm canh; 650ha nuôi thả theo hình thức thâm canh. Ngoài ra, người dân trong huyện còn tham gia nuôi 78 lồng cá trên sông Hồng, nuôi tập trung ở các xã Vũ Đài, Vũ Văn, Hồng Phong với các đối tượng nuôi chủ yếu như cá diêu hồng, trắm đen, chép giòn, cá lăng... cho hiệu quả kinh tế cao. Sản lượng nuôi thả và đánh bắt thủy sản hàng năm đều đạt trên 8.000 tấn, giá trị sản xuất đạt trên 300 tỷ đồng.

THANH HUYỀN

Trao quà tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Chiều ngày 5/1, Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình tổ chức trao quà tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại một số cơ sở y tế trên địa bàn huyện Vũ Thư và huyện Đông Hưng.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 350 chiếc bánh chưng và quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần (xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng) và Bệnh viện Đa liệu Thái Bình cơ sở 2 (xã Vũ Văn, huyện Vũ Thư).

Bên cạnh những suất quà, những lời thăm hỏi, động viên, chúc tết các bệnh nhân, các đơn vị đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc góp thêm không khí vui tươi cho các bệnh nhân. Những món quà tuy nhỏ nhưng với sự tận tình, chu đáo của các đoàn viên, ngày cuối năm của các bệnh nhân dường như ấm áp, cảm động và ý nghĩa hơn.

KUÂN PHƯƠNG



Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa liệu cơ sở 2.